
Số: 01-Ctr/ĐKDN

Long Xuyên, ngày 09 tháng 12 năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2014

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 - 2017); tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp khóa VII (nhiệm kỳ 2010 - 2015);); năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của Đảng, đất nước và của Đoàn, Ban Chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2014, cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ CÔNG TÁC: *Năm thanh niên tình nguyện.*

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tiếp tục triển khai học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong tỉnh và nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; trong đó, tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch lớn nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đoàn. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 65b-KH/TĐAG, ngày 20/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X "*Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động tình nguyện giai đoạn 2013 - 2017*".

2. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao sức hấp dẫn của các hoạt động phong trào thanh niên; giáo dục, rèn luyện toàn diện thanh niên, hình thành thể hệ thanh niên ưu tú trên các lĩnh vực. Thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương Đoàn về "*Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017*"; Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về "*Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác của cán bộ đoàn*".

3. Phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên qua việc đẩy mạnh triển khai các phong trào "*Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc*" và "*Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp*"; trọng tâm là tham mưu thực hiện các chương trình, đề án, dự án trong Đại hội Đoàn Khối, Tỉnh Đoàn và Đại hội Đoàn toàn quốc lần X, nhiệm kỳ 2012 - 2017; tập trung hướng dẫn và triển khai các phong trào trong các đối tượng thanh niên; chú trọng xây dựng hệ thống giải pháp trong xung kích ứng phó biến đổi khí hậu và xung kích làm chủ khoa học công nghệ. Triển khai và thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012 - 2020 của Ban Chấp hành Đoàn Khối và Tỉnh Đoàn.

4. Nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, chi đoàn, trọng tâm là nâng cao chất lượng chi đoàn và chất lượng đoàn viên; đẩy mạnh công tác kết

